

แขวงทางหลวงสตูล กรมทางหลวง โทร ๖๕๖๑๒ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๕๕๔๐
สทล.๑๘ ขท.สตูล๑.๓/๒๖๕๕ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอแก้ไขประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๒๓ รายการ
เรียน ผสภ.

ติดต่อ บันทึก ขท.สตูล ที่ สทล.๑๘ ขท.สตูล๑.๓/๒๖๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้
ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน ๒๓ รายการ ตามประกาศขาย
ทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด ที่ สท/ข.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีประมูลราคาด้วย
ปากเปล่า ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล จังหวัดสตูล ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมได้แนบประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุดและบัญชี
แนบท้ายประกาศขายทอดตลาด จำนวน ๑ ชุด นั้น

เนื่องจาก หลักประกันการเข้าสู่ราคาขายทอดตลาดดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไข
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สท/ข.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ จากวงเงิน ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒,๓๐๐.๐๐ บาท (แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ธนัตถ์ รามแก้ว

(นายธนัตถ์ รามแก้ว)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สตูล

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๘, ผอ.ขท.สงขลา ที่ ๑, ผอ.ขท.ยะลา, ผอ.ขท.ปัตตานี,
ผอ.ขท.นราธิวาส, ผอ.ขท.สงขลา ที่ ๒


เพื่อโปรดทราบ พร้อมสำเนาประกาศฯ จำนวน ๑ ชุด



(นายธนัตถ์ รามแก้ว)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สตูล

เกศสินี/ร่าง/พิมพ์/ทาน

 /ตรวจ



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาดเครื่องจักรกลข่ารูด งานเงินทุนหมุนเวียน

ที่ สต/ข.๑ /๒๕๖๓

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด เครื่องจักรกลข่ารูด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๒๓ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือชำระด้วยบัตรเครดิต (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) หรือผ่านเครื่อง EDC หรือการรับชำระเงินด้วย QR Code เป็นเงิน ๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เงินสองพันสามร้อยบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันที่ขยายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคา โดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ได้ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดขึ้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิต (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) หรือผ่านเครื่อง EDC หรือการรับชำระเงินด้วย QR Code หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เซ็นนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวงภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงทรงไว้...